

กรอบการกำหนดตัวชี้วัดหัวหน้าหน่วยงาน (ผู้บัญชาการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม/ศูนย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เอกสารหมายเลข ๑

รอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

ชื่อตัวชี้วัด	การกระจายน้ำหนัก			การกำหนดค่าน้ำหนักตัวชี้วัดย่อย	คณะทำงานตัวชี้วัด /ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ
	น้ำหนัก (ร้อยละ)	น้ำหนัก (ร้อยละ)	น้ำหนัก (ร้อยละ)		
DSI - ๑ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และ คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กลุ่มภารกิจอำนาจความยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๔๐	-	๔๐	น้ำหนัก = $\frac{\text{ค่าน้ำหนักทั้งหมดของ DSI} - ๑}{\text{ตัวชี้วัดย่อยแต่ละตัว}}$ ที่หน่วยงานภูวดี	คณะทำงานกลุ่มกรองผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด ของหัวหน้าหน่วยงาน/สทญ./กพร.
DSI - ๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (หมายเหตุ หมายถึง ภารกิจที่ไม่ได้ระบุไว้ใน DSI - ๑)	๓๐	๗๐	๖๐	น้ำหนัก = $\frac{\text{ค่าน้ำหนักทั้งหมดของ DSI} - ๒}{\text{ตัวชี้วัดย่อยแต่ละตัว}}$ ที่หน่วยงานภูวดี	คณะทำงานกลุ่มกรองผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด ของหัวหน้าหน่วยงาน /กบค.
DSI - ๓ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการดำเนินการบริหารจัดการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๒๐	๒๐	-	***ค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดย่อย เป็นไปตามที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนด***	คณะทำงานกลุ่มกรองผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด ของหัวหน้าหน่วยงาน /กพร.
DSI - ๔ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๑๐	๑๐	-	***ค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดย่อย เป็นไปตามที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนด***	คณะทำงานกลุ่มกรองผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด ของหัวหน้าหน่วยงาน /กบค.
รวม	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	***หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่และไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของสำนัก ได้แก่	
	สำหรับ หน่วยงานที่ ถูกวิ้วทุกตัวชี้วัด	สำหรับ หน่วยงานที่ไม่ถูกวิ้วในตัวชี้วัด DSI - ๑	สำหรับ หน่วยงานที่ จัดตั้งขึ้นใหม่ และไม่ได้อยู่ ภายใต้การบังคับ บัญชีของสำนัก	๑. ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรงและก่อก่อร้ายสากล ๒. ศูนย์ปราบปรามการแลกเปลี่ยนเงิน ๓. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางน้ำ ทางทะเล และชายฝั่ง ๔. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามผู้ฉ้อโกง ๕. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๖. ศูนย์ปราบปรามการฟอกเงินความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	

DSI-๑ : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และ
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยความสะดวก ประจําปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๕๗

(๑) ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๑๗ ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑	ระดับความสำเร็จของการสำรวจความเชื่อมั่นของ สาธารณชนต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดี พิเศษ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒	ร้อยละของจำนวนเรื่องคำร้องจากประชาชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวกับการร้องเรียน การขอความเป็นธรรมและขอความ ช่วยเหลือในเรื่องทางอาญาที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนดเทียบกับจำนวนจำนวนเรื่องการรับคำ ร้องทั้งหมด	-ศูนย์บริหารคดีพิเศษ -กองกฎหมาย (ศขบ.) -ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม ร้ายแรงและการก่อร้ายสากล
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓	ร้อยละของจำนวนเรื่องคำร้องของประชาชนและหน่วยงาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเทียบกับ จำนวนจำนวนเรื่องที่ต้องดำเนินการทั้งหมด	-สำนักคดี -ศูนย์ฯ (ที่รับผิดชอบคดี)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ	หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๕	ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของกรม สอบสวนคดีพิเศษ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๖	ระดับความสำเร็จของการสำรวจการใช้ประโยชน์ของช่อง ทางการติดต่อกับเครือข่ายการทำงานของกรมสอบสวนคดี พิเศษ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๗	ร้อยละของข้อมูลเครือข่ายการทำงานที่จัดเก็บในฐานข้อมูล เครือข่ายการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้แล้วเสร็จ ครบถ้วน	ทุกหน่วยที่มีเครือข่ายการทำงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๘	ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายการ ทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	สำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูล การตรวจสอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๙	ระดับความสำเร็จของการจัดทำผลงานทางวิชาการด้านการ สืบสวนสอบสวน/คู่มือการสืบสวนสอบสวน	สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดี พิเศษ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑๐	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	สำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูล การตรวจสอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑๑	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการสื่อสารของกรม สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙	สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดี พิเศษ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑๒	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเชิง กายภาพของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	สำนักบริหารกลาง
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑๓	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเชิง การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ)	สำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูล การตรวจสอบ

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑๔	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเชิงการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (การรักษาความปลอดภัย/อาวุชยุทธภัณฑ์/ การควบคุมผู้ต้องหา/ การบริหารจัดการของกลาง/การจัดเก็บกักสำนวนคดีพิเศษ)	สำนักปฏิบัติการพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑๕	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙	-สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ -กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑๖	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙	-กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล -สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑๗	ระดับความสำเร็จของการจัดทำเกณฑ์การประเมินศักยภาพกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

หมายเหตุ : รายละเอียดค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๑๗ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้แจ้งไว้กับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

DSI-๑: ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 กลุ่มภารกิจด้านอำนวยความสะดวก และกระบวนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

(๒) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ร้อยละของคดีพิเศษที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ค่าคะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย		
		๑	๒	๓
ร้อยละของคดีพิเศษที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	xxx			๔
(๑) คดีกลุ่มที่ ๑	(xx)	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๕
(๒) คดีกลุ่มที่ ๒	(xx)	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๕
(๓) คดีกลุ่มที่ ๓	(xx)	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๕

หมายเหตุ ๑. นับจำนวนคดีพิเศษทั้งหมดที่สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์รับมาดำเนินการ ในแต่ละกลุ่มเป็นฐานในการคำนวณ

๒. ยกเว้น คดีพิเศษที่เป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งได้รับอนุมัติให้ยกเว้นออกจากรฐานในการคำนวณตัวชี้วัดผลสำเร็จของการสอบสวนคดีพิเศษโดยมติของคณะกรรมการ

กักการรองรับคดีพิเศษตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยวิธีการจำหน่ายคดีพิเศษฯ โดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๓. วัดผลสำเร็จจากจำนวนคดีพิเศษในแต่ละกลุ่มที่ดำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ : สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ ที่รับผิดชอบคดีพิเศษ

๕. สูตรในการคำนวณ

$$\text{ร้อยละผลการดำเนินการ} = \left(\frac{\text{จำนวนคดีพิเศษกลุ่มที่ ... ที่ดำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗}}{\text{จำนวนคดีพิเศษกลุ่มที่ ... ที่อยู่ในความรับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม}} \right) \times ๑๐๐$$

เงื่อนไขของการกำหนดคดีแต่ละกลุ่ม

๑. คดีกลุ่มที่ ๑ คือ คดีพิเศษที่มีลักษณะตามที่กำหนด สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๑ ปีโดยเป็นคดีที่รับมาดำเนินการ ระหว่างวันที่ พ.ศ. ๒๕๔๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๒. คดีกลุ่มที่ ๒ คือ คดีพิเศษที่มีลักษณะตามที่กำหนด สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๒ ปีโดยเป็นคดีที่รับมาดำเนินการ ระหว่างวันที่ พ.ศ. ๒๕๔๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

๓. คดีกลุ่มที่ ๓ คือ คดีพิเศษที่มีลักษณะตามที่กำหนด สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๓ ปีโดยเป็นคดีที่รับมาดำเนินการ ระหว่างวันที่ พ.ศ. ๒๕๔๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

การจัดกลุ่มประเภทคดีพิเศษในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ตามเงื่อนไขของการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

คดีกลุ่มที่ ๑	คดีกลุ่มที่ ๒	คดีกลุ่มที่ ๓
<p>คดีความผิดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกฎหมายท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย</p> <p>กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า</p> <p>กฎหมายว่าด้วยการเงินตรา</p> <p>กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม</p> <p>กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า</p> <p>กฎหมายว่าด้วยเงินตรา</p> <p>กฎหมายว่าด้วยการชดเชยค่าเสียหายการสินค้าส่งออกผลิตในราชอาณาจักร</p> <p>กฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของสถาบันการเงิน</p> <p>กฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์</p> <p>กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน</p> <p>กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>คดีความผิดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกฎหมายท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย</p> <p>กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน</p> <p>กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยของรัฐ</p> <p>กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>ประมวลรัษฎากร</p> <p>กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต</p> <p>กฎหมายว่าด้วยศุลกากร</p> <p>กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์</p> <p>กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว</p> <p>กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด</p> <p>กฎหมายว่าด้วยแร่</p> <p>กฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง</p> <p>กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย</p> <p>กฎหมายว่าด้วยยา</p> <p>กฎหมายว่าด้วยอาหาร</p>	<p>คดีความผิดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นความผิดทุกประเภทคดีตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา</p>

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงาน (สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์) รอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

คติกลุ่มที่ ๑	คติกลุ่มที่ ๒	คติกลุ่มที่ ๓
กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ รวม ๑๘ ฉบับ	รวม ๑๖ ฉบับ	

เงื่อนไขในการขอยกเว้นการนำคดีพิเศษที่ไม่ต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณ

คดีพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานและคณะกรรมการกำหนดคดีพิเศษมีมติให้จำหน่ายออกจากรายการคำนวณเป็นการชั่วคราว ตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยวิธีการจำหน่ายคดีพิเศษที่อยู่ระหว่างการสอบสวนที่มีเหตุผลความจำเป็นต่อหน่วยงานสืบสวนคดีพิเศษเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๖

เงื่อนไขการเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

คดีพิเศษที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานเจ้าของเรื่อง โดยสามารถดำเนินการส่งมอบและรับมอบสำนวนได้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอนุมัติ และต้องแจ้งให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษทราบ ตามข้อ ๒๕ ของระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยหากระยะเวลาที่เปลี่ยนนับแต่วันที่ส่งมอบและรับมอบสำนวนเสร็จสิ้นจนถึงวันสิ้นรอบการประเมินในแต่ละรอบ (๓๑ มีนาคม หรือ ๓๐ กันยายน แล้วแต่กรณี) มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน หรือ หากไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน ตามที่ระเบียบกำหนดให้ถือว่า สำนวนดังกล่าวนั้น ยังอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าของคดีพิเศษนั้นๆ มาเป็นฐานในการคำนวณตัวชี้วัดความสำเร็จของการสอบสวนคดีพิเศษ

DSI-๑: ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 กลุ่มภารกิจด้านอำนวยความสะดวก และกระบวนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

(๒) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละของเรื่องที่สืบสวนแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กรมกำหนด

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ค่าคะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย		
		๑	๒	๓
ร้อยละของเรื่องที่สืบสวนแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กรมกำหนด	XXX	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐
				ร้อยละ ๗๕
				ร้อยละ ๘๐

- หมายเหตุ
- นับจำนวนเรื่องสืบสวนทั้งหมดที่สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ รับมาดำเนินการ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และอยู่ระหว่างการสืบสวน เป็นฐานในการคำนวณ
 - นับจำนวนเรื่องสืบสวนที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ณ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เทียบกับจำนวนเรื่องสืบสวนทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการสืบสวนในความรับผิดชอบและรับมาดำเนินการภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
 - หน่วยงานที่ต้องดำเนินการ : สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ ที่รับผิดชอบเรื่องสืบสวน
 - สูตรในการคำนวณ

$$\text{ผลการดำเนินการ} = \frac{\text{จำนวนเรื่องสืบสวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗}}{\text{จำนวนเรื่องสืบสวนที่รับมาดำเนินการทั้งหมด (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)}} \times ๑๐๐$$

เงื่อนไขการเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

เรื่องสืบสวนที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานเจ้าของเรื่อง โดยสามารถดำเนินการส่งมอบและรับมอบสำนวนได้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอนุมัติ และต้องแจ้งให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษทราบ ตามข้อ ๒๕ ของระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยหากระยะเวลาที่เหลือนับแต่วันส่งมอบและรับมอบสำนวนเสร็จสิ้นจนถึงวันสิ้นรอบการประเมินในแต่ละรอบ (๓๑ มีนาคม หรือ ๓๐ กันยายน แล้วแต่กรณี) มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน หรือ หากไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน ตามที่ระเบียบกำหนด ให้ถือว่า สำนวนดังกล่าวนั้น ยังอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าของเรื่องเดิม และยังคงต้องนำคดีพิเศษนั้นๆ มาเป็นฐานในการคำนวณตัวชี้วัดความสำเร็จของการสอบสวนคดีพิเศษ

DSI-๑ : ระดับความสำเร็จของร้อยละถึงขั้นนำหน้าในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยความสะดวก และกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

(๒) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

- ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓ ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตั้งตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๙ และ ๑๒ เดือน)
- มิติภายนอก ด้านการประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) ประกอบด้วยตัวชี้วัดต่อไปนี้
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ร้อยละของคดีพิเศษที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (ศูนย์บริหารคดีพิเศษ : ผู้รายงาน)
- ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ ร้อยละของเรื่องสืบสวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กรมกำหนด (ศูนย์บริหารคดีพิเศษ : ผู้รายงาน)

มิติภายนอก ด้านการประเมินคุณภาพ ประกอบด้วยตัวชี้วัดต่อไปนี้

ไม่มีตัวชี้วัดในมิติดัง

มิติภายใน ด้านการประเมินประสิทธิภาพ ประกอบด้วยตัวชี้วัดต่อไปนี้

- ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- (๑) เงินงบประมาณรายจ่าย (กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ : ผู้รายงาน) (๒) เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (สำนักบริหารกลาง : ผู้รายงาน)
- ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ (สำนักบริหารกลาง : ผู้รายงาน)
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (ศูนย์สารสนเทศ : ผู้รายงาน)
- ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ ทุนสารสนเทศ ทุนองค์การ) (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : ผู้รายงาน)

มิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วยตัวชี้วัดต่อไปนี้

- ตัวชี้วัดที่ ๗ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : ผู้รายงาน)

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน (สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์) รอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ใช้เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดข้างต้น ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ค่าคะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย				
		๑	๒	๓	๔	๕
ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานบริหารการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)	xxx	จัดทำรายงานผลการดำเนินการ (ผลการประเมินตนเอง-SAR) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน) ที่รับผิดชอบ (ผลการประเมินตนเอง) ใน e-SAR Card) รอบ ๑๒ เดือน ผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงาน ก.พ.ร. (pa1.opdc.go.th) ภายใต้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่รับผิดชอบ (ผลการประเมินตนเอง) รอบ ๑๒ เดือน ตามแบบที่ ก.พ.ร. กำหนด ได้สมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการส่งมายังสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป	มีการรายงานผลการดำเนินการ (ผลการประเมินตนเอง) ใน e-SAR Card) รอบ ๙ เดือน ผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงาน ก.พ.ร. (pa1.opdc.go.th) ภายใต้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกร	มีมาตรการการเร่งรัด/ติดตามที่ชัดเจนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายและนำข้อมูลมาจัดทำเป็นข้อมูลผลการดำเนินการตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ (ผลการประเมินตนเอง) รอบ ๑๒ เดือน	จัดทำรายงานผลการดำเนินการ (ผลการประเมินตนเอง) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน ผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงาน ก.พ.ร. (pa1.opdc.go.th) ภายใต้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแบบที่ ก.พ.ร. กำหนด ได้ครบถ้วน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการส่งมายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗	มีารรายงานผลการดำเนินการ (ผลการประเมินตนเอง) ใน e-SAR Card) รอบ ๑๒ เดือน ผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงาน ก.พ.ร. (pa1.opdc.go.th) ภายใต้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแบบที่ ก.พ.ร. กำหนด ได้ครบถ้วน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการส่งมายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

หมายเหตุ

- เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานบริหารการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับกรม
- สำหรับกำหนดการรายงานและแบบฟอร์มการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน (สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์) รอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

DSI - ๑ : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 กลุ่มภารกิจด้านอำนวยความสะดวก และกระบวนวิธีธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

(๒) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๔ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาองค์การ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ค่าคะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย			
		๑	๒	๓	๔
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาองค์การ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	XXX	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔

หมายเหตุ ๑. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ที่รับผิดชอบกิจกรรมหลักตามแผนพัฒนาองค์การ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ดังนี้
 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ สำนักบริหารกลาง สำนักปฏิบัติการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
 ศูนย์บริหารคดีพิเศษ ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน ศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชน กรมตรวจสอบภายใน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๒. วัตถุประสงค์ดำเนินการ ถึง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (เฉพาะแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีกำหนดเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

ตัวชี้วัด DSI – ๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยต่างน้ำหนักรับผิดชอบตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(หมายเหตุ หมายถึง ภารกิจที่ไม่ได้ระบุไว้ใน DSI – ๑)

น้ำหนัก : ร้อยละ ๓๐

หรือ ร้อยละ ๗๐ กรณีหน่วยงานที่ไม่มีตัวชี้วัด DSI – ๑

หรือ ร้อยละ ๖๐ กรณีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของสำนัก

ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยต่างน้ำหนักรับผิดชอบตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

หน่วยงานที่ถูกกำหนดวัดผล : สำนักคดีและหน่วยงาน(กอง/กลุ่ม/ศูนย์) ที่มีคดีอยู่ในความรับผิดชอบทุกหน่วยงาน , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๑ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๒ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๓ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๔ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๕ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๖ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๗ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๘ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๙ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมระดับพื้นที่

หน่วยงานที่ถูกกำหนดวัดผล : ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๑ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๒ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๓ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๔ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๕ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๖ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๗ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๘ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๙ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยต่างน้ำหนักรับผิดชอบตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

หน่วยงานที่ถูกกำหนดวัดผล : มี ๒ กลุ่ม คือ

๑.) หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ถูกวัดในตัวชี้วัดที่ ๒.๑ หรือตัวชี้วัดที่ ๒.๒

๒.) หน่วยงานที่ถูกวัดในตัวชี้วัดที่ ๒.๑ หรือตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ที่ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ไม่ได้ระบุไว้ใน DSI – ๑

ประกอบด้วย

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ (๑) ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยต่างน้ำหนักรับผิดชอบตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ (๒) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประเภทโครงการ)

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน (สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์) รอบการประเมินที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตัวชี้วัด DSI - ๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(หมายเหตุ หมายถึง ภารกิจที่ไม่ได้ระบุไว้ใน DSI - ๑)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบริหารงานสารบรรณคดี

น้ำหนัก :

เกณฑ์การให้คะแนน :

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าคะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย			
		๑	๒	๓	๔
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	xxxx	มีระบบฐานข้อมูล ในการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจาก อสพ.	มีข้อสั่งการและมอบหมาย ผู้รับผิดชอบคดี	มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแบบที่ กำหนดไปยัง ศบพ. ภายในระยะเวลา	สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงานคดีรายคดีเมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงาน

หมายเหตุ :

๑. หน่วยงานที่ถูกกำหนดวัดผล : สำนักคดีและหน่วยงาน(กอง/กลุ่ม/ศูนย์) ที่มติดอยู่ในความรับผิดชอบทุกหน่วยงาน, ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๑, ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๒, ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๓, ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๔, ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๕, ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๖, ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๗, ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๘, ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๙, ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

๒. คำอธิบาย : พิจารณาจากระดับความสำเร็จของร้อยละถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานบริหารสารบรรณคดีโดยมีการติดตามรายงานผลสรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงานคดี

๓. หลักฐานการดำเนินการ :

- ๑ คะแนน : รายงานทะเบียนรับเรื่องเฉพาะเรื่องคดีที่ได้รับมอบหมายจาก อสพ.
- ๒ คะแนน : คำสั่งมอบหมาย / หนังสือสั่งการ
- ๓ คะแนน : เอกสารการประชุม / รายงานผลความคืบหน้า/หลักฐานการติดตาม
- ๔ คะแนน : สำเนาหนังสือนำเสนอเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานคดีตามแบบที่กำหนดไปยัง ศบพ.
- ๕ คะแนน : แผนการดำเนินงานรายคดี และสรุปรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินการในแต่ละคดี

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการทำงาน (สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์) รอบการประเมินที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตัวชี้วัด DSI - ๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยต่างน้าหนักในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(หมายเหตุ หมายถึง ภารกิจที่ไม่ได้ระบุไว้ใน DSI - ๑)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมระดับพื้นที่

น้ำหนัก :

เกณฑ์การให้คะแนน :

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าคะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย			
		๑	๒	๓	๔
ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมระดับพื้นที่	xxxx	พบทวนแนวทางการจัดการศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	ลงข้อมูลแหล่งข่าวบุคคลตามชื่ออุมมติจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลลงในฐานข้อมูล IBASE /ฐานข้อมูลรูปแบบ Excel	นำข้อมูลข่าวจากแหล่งข่าวบุคคลที่ได้รับ การอนุมัติจัดตั้งแหล่งข่าวมาลงในฐานข้อมูล IBASE/ฐานข้อมูลรูปแบบ Excel ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ข่าว	นำข้อมูลข่าวจากแหล่งข่าวบุคคลที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลไปใช้ให้เป็นผลในการสืบสวนฯ และหรือสอบสวนคดีพิเศษ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

หมายเหตุ :

- หน่วยงานที่ถูกกำหนดวัดผล : ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๑ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๒ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๓ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๔ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๕ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๖ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๗ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๘ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๙ , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
- คำอธิบาย : พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมระดับพื้นที่ โดยมีกรรมนำข้อมูลที่ได้จากแหล่งข่าวไปใช้ในการสืบสวนสอบสวน

ตัวชี้วัด DSI - ๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยก้าวหน้าในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(หมายเหตุ หมายถึง ภารกิจที่ไม่ได้ระบุไว้ใน DSI - ๑)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ (๑) ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยก้าวหน้าในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

น้ำหนัก :

เกณฑ์การให้คะแนน :

วัตถุประสงค์คุณภาพ : หมายถึง การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone) เป็นการประเมินผลความสำเร็จ จากความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน
ขั้นตอนเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าคะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย			
		๑	๒	๓	๔
ระดับความสำเร็จของดำเนินงาน	xxxx	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔
**** ให้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่สะท้อนถึงความสำเร็จของการดำเนินงาน ****					

วัตถุประสงค์ปริมาณ : หมายถึง ประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ค่าคะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย			
		๑	๒	๓	๔
ร้อยละความสำเร็จของดำเนินงาน	xxxx	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔
		ร้อยละ.....	ร้อยละ.....	ร้อยละ.....	ร้อยละ.....

หมายเหตุ :

๑. หน่วยงานที่ถูกกำหนดวัดผล : มี ๒ กลุ่ม คือ

๑) หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ถูกวัดในตัวชี้วัดที่ ๑.๑ หรือตัวชี้วัดที่ ๑.๒

๒) หน่วยงานที่ถูกวัดในตัวชี้วัดที่ ๑.๑ หรือตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ที่ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ไม่ได้ระบุไว้ใน DSI - ๑

๒. คำอธิบาย : ให้แต่ละหน่วยงานกำหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์ค่าเป้าหมายในระดับที่ ๑ ถึงระดับที่ ๔ ที่จะนำมาใช้วัดได้เองตามความเหมาะสม โดยตัวชี้วัดดังกล่าว
ต้องเป็นงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน และมีได้ถูกวัดในตัวชี้วัด DSI - ๑

รายละเอียดตัวชี้วัดและแบบรายงานผล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงาน (สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์รอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗)	<input type="checkbox"/> รอบที่ ๒
--	-----------------------------------

ตัวชี้วัดที่ DSI ๒ : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตัวชี้วัดที่ DSI ๒..๓ (๒) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประเภทโครงการ)

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : (๑) หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ผู้จัดเก็บข้อมูล : (๒) ชื่อ - นามสกุล
---	--

โทรศัพท์ :	โทรศัพท์ :
------------	------------

คำอธิบาย :

- พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประเภทโครงการ)
- โครงการ หมายถึง โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และโครงการที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม หรือโครงการที่ไม่ใช่งบประมาณที่ขออนุมัติอธิบดีดำเนินการ และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบนอกงบประมาณ เช่น เงินดอกเบียเงินกลางกระทรวงยุติธรรม หรือเงินอุดหนุน หรืออื่น ๆ

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : (๓)

.....

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการและประชุมคณะทำงาน และ/หรือเสนอหัวหน้าหน่วยงานกำหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน การดำเนินการตามโครงการ
๒	เสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้รับมอบอำนาจ อนุมัติโครงการ/การดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๓	ดำเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๔	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามโครงการฯ (ตามแบบที่กำหนด) รายงานให้อธิบดีฯ หรือรองอธิบดีฯ ที่กำกับดูแล รับทราบผลการดำเนินการตามโครงการฯ หลังในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (ไม่เกินวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗)
๕	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามโครงการฯ (ตามแบบที่กำหนด) รายงานให้อธิบดีฯ หรือรองอธิบดีฯ ที่กำกับดูแล รับทราบผลการดำเนินการตามโครงการฯ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

เงื่อนไข :- ๑. กรณีการขอขยายเวลา หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามโครงการฯตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อสพ. หรือผู้รับมอบอำนาจเท่านั้น

๒. แบบรายงานการดำเนินการตามโครงการที่กำหนด ประกอบด้วย

๒.๑ แบบสรุปการดำเนินการโครงการ ๒.๒ แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณฯ ๒.๓ แบบสรุปสาระสำคัญผลการสัมมนา/ฝึกอบรม/การประชุม และ ๒.๔ อื่น เช่น ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินการโครงการ

รายละเอียดตัวชี้วัดและแบบรายงานผล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงาน (สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์รอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗)	<input type="checkbox"/> รอบที่ ๒
--	-----------------------------------

แนวทางการประเมินผล :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
๑	ขั้นตอนที่ ๑ : แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ และประชุมคณะทำงาน และ/หรือเสนอหัวหน้าหน่วยงาน กำหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน การดำเนินการตามโครงการ	ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ๒ คำแต่งตั้งคณะทำงาน และรายงานการประชุม หรือ ๒ เอกสารเสนอ ผบ.สำนัก./หัวหน้าหน่วยงานในการกำหนดแนวทางการดำเนินการโครงการ
๒	ขั้นตอนที่ ๒ : เสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้รับมอบอำนาจ อนุมัติโครงการ/การดำเนินการ โครงการตามแผนปฏิบัติงาน และแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ๒ สำเนาหนังสือเสนอ อสพ./รอง สพ.ขออนุมัติโครงการฯ ๒ โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ
๓	ขั้นตอนที่ ๓ : ดำเนินการตามโครงการตาม แผนปฏิบัติงาน และ แผน ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ๒ เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงดำเนินการโครงการฯ เช่น กำหนดการ เอกสารประกอบ หรือ อื่น ๆ
๔	ขั้นตอนที่ ๔ : จัดทำรายงานสรุปผลการ ดำเนินการตามโครงการฯ (ตาม แบบที่กำหนด) รายงานให้อธิบดีฯ หรือรองอธิบดีฯ ที่กำกับดูแล รับทราบผลการดำเนินการตาม โครงการฯ หลังในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗	ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ๒ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานเช่นเดียวกับระดับ คะแนน ๑ ,๒ และ ๓ ๒ เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินการตามโครงการฯ ๒ เอกสารสำเนาหนังสือที่เสนอ อสพ./รอง สพ.ฯ (ที่กำกับดูแล) รับทราบผลการดำเนินการโครงการ ๒ รายงานหลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗/หนังสือออกจากหน่วย สำเนาจากระบบ MIS
๕	ขั้นตอนที่ ๕ : จัดทำรายงานผลการสำรวจ ความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อ ผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเผยแพร่ผลการ ดำเนินการ	ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ๒ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานเช่นเดียวกับ ระดับคะแนน ๑ ,๒ และ ๓ ๒ เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินการตามโครงการฯ ๒ เอกสารสำเนาหนังสือที่เสนอ อสพ./รอง สพ.ฯ (ที่กำกับดูแล) รับทราบผลการดำเนินการโครงการ ๒ ก่อน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗/หนังสือออกจากหน่วย สำเนาจากระบบ MIS

เงื่อนไข : - ๑. การดำเนินการตามขั้นตอน ขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ลดคะแนนหนึ่งระดับ

๒. กรณีการรายงานผลตามขั้นตอนที่ ๓ กรณีไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานฯ ให้ลดคะแนน .๕

๓. กรณีการจัดทำรายงานตามขั้นตอนที่ ๔ และ ขั้นตอนที่ ๕ ตามแบบที่กำหนดไม่สมบูรณ์ ให้ลดคะแนน .๕

รายละเอียดตัวชี้วัดและแบบรายงานผล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงาน (สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์รอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗)		<input type="checkbox"/> รอบที่ ๒
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : (๔)		
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประเภทโครงการ)		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด / ผู้รายงาน ลงชื่อ..... (.....) ตำแหน่ง ผู้บัญชาการสำนัก...../ผอ.กลุ่ม/ศูนย์.....		

๑. แบบรายงานผลการดำเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑. ชื่อโครงการ
๒. หน่วยงานผู้เสนอของงบประมาณ (สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์).....
๓. หลักการและเหตุผล/ความจำเป็น

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑

๔.๒

๕. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

๕.๑ ยุทธศาสตร์

๕.๒ เป้าประสงค์

๕.๓ ตัวชี้วัด

๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ

๖.๑ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ.....

๖.๒ เป้าหมายที่ขออนุมัติจำนวน.....หน่วย/คน

๖.๓ เป้าหมายที่ดำเนินการได้จริง

๗. ตัวชี้วัดโครงการ และผลการดำเนินการ

ตัวชี้วัดโครงการ	ผลบรรลุตามโครงการ

๘. ผลผลิต (Output) ของโครงการ

๙. ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

๑๐. ระยะเวลาและสถานที่ ดำเนินการ

๑๑. งบประมาณที่ขออนุมัติ ๑๑.๑ ขออนุมัติ จำนวน บาท

๑๑.๒ จ่ายจริง จำนวน

๑๒. ประโยชน์ที่ได้รับ

๒. แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการ.....

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง
๑. ค่าอาหาร		
๑.๑ ค่าอาหารไม่ครบมื้อ (จำนวนคน*.....บาท*.....วัน)บาทบาท
๑.๒ ค่าอาหารครบมื้อ (จำนวนคน*.....บาท*.....วัน)บาทบาท
๒. ค่าอาหารว่าง (จำนวนคน*.....บาท*.....มื้อ/ครั้ง)บาทบาท
๓. ค่าที่พัก (จำนวนคน*.....บาท*.....คืน)บาทบาท
๔. ค่าวิทยากรบาทบาท
๔.๑ ค่าวิทยากรภาครัฐ (จำนวนคน*.....บาท*.....ชม.)บาทบาท
๔.๒ ค่าวิทยากรเอกชน (จำนวนคน*.....บาท*.....ชม.)บาทบาท
๕. ค่าเอกสาร (จำนวนคน*.....บาท)บาทบาท
๖. ค่า..... (จำนวนคน*.....บาท)บาทบาท
๗. ค่า..... (จำนวนคน*.....บาท)บาทบาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นบาทบาท
๙. ค่าใช้จ่ายอื่น (นอกเหนือจากที่ระบุ)บาทบาท
รวมเงินบาทบาท

๓. แบบรายงานสรุปสาระสำคัญผลของการประชุม / สัมมนา / การฝึกอบรม/การดำเนินการตามโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔. ภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินการโครงการ และอธิบายภาพประกอบ จำนวน ๖-๑๐ รูป

DSI - ๓ : ระดับความสำเร็จของร้อยละผลงานที่ดำเนินการดำเนินการบริหารจัดการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (ภาพรวม)

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ค่าคะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย				
		๑	๒	๓	๔	๕
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี	xxx	แจ้งให้ส่วนราชการทราบถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกระบวนการในการติดตามประเมินผลการทำงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี	มีมาตรการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงาน รวมถึงมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ	จัดส่งรายงานผลการประเมินการดำเนินงาน/มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปยังหน่วยงาน/มาตรการ/โครงการที่หน่วยงาน ซึ่งเป็นโครงการที่หน่วยงานในสังกัดจะดำเนินการสำหรับ รอบ การประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผ่านช่องทางต่างๆ	รวบรวม สรุป และจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนงาน/มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้ดำเนินการรอบ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในภาพรวม เสนอต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อโปรดทราบ/สั่งการ	จัดทำข้อเสนอไปยังผู้บริหารระดับสูง (อธิบดี) เพื่อโปรดพิจารณาทบทวนและมอบนโยบายหลักแต่ละด้าน เพื่อนำมาจัดทำเป็นกรอบในการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

DSI - ๓ : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยต่างน้ำหนักรในการดำเนินการบริหารจัดการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (ระดับหน่วยงาน)

ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย				เอกสารที่ตรวจ
		๑	๒	๓	๔	
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ระดับหน่วยงาน)	๘	มีรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผน/มาตรฐาน/นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี	มีรายงาน - การประเมินตนเองเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ - การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรที่ดี	มีรายงานผลการดำเนินการตามแผน/มาตรฐาน/นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี	เผยแพร่ผลการให้แกบุคคลกรในหน่วยงานของตนเองได้	รายงานผลการดำเนินการตามแผน/มาตรฐาน/นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
		มีรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผน/มาตรฐาน/นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี	มีรายงานผลการดำเนินการตามแผน/มาตรฐาน/นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี	มีรายงานผลการดำเนินการตามแผน/มาตรฐาน/นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี	มีรายงานผลการดำเนินการตามแผน/มาตรฐาน/นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี	มีรายงานผลการดำเนินการตามแผน/มาตรฐาน/นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน (สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์) รอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย				เอกสารที่ตรวจ
		๑	๒	๓	๔	
						<p>คู่มือการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (แบบ OG ๕/๒)</p> <p>๑.๔ รายงานผลการเผยแพร่การดำเนินการให้แก่บุคลากรในสังกัดของตนเองทราบ (แบบ OG ๖)</p> <p>๑.๕ รายงานผลการดำเนินการในภาพรวมของแผน/มาตรการ/โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อโปรดทราบ/สั่งการ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และสำเนารายงานผลและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ยื่นขออนุมัติลงนามรับทราบ/สั่งการ</p>

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงาน (สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์) รอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

DSI - ๓ : ระดับความสำเร็จของร้อยละของนำหนักในการดำเนินการบริหารจัดการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและความคุ้มค่าใน (ระดับหน่วยรับตรวจ (กรม)/กลุ่มพัฒนากระบวนการ)

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ค่าคะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย				
		๑	๒	๓	๔	๕
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและความคุ้มค่าใน	๒	แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบถึงกระบวนการในการติดตามประเมินผลตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับส่วนงานย่อยซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบและข้อปฏิบัติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ	จัดทำเกณฑ์การประเมินผลพร้อมทั้งเกี่ยวข้องกับ การดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้หน่วยงานในสังกัดทราบและดำเนินการ	จัดทำรายงานการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามระเบียบ คตง. และแนวทางของ คตป. ที่เกี่ยวข้องกำหนดเสนอต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อโปรดทราบ/สั่งการ	จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อ คตป. กระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินภายในระยะเวลาที่ระเบียบ คตง. และแนวทางของ คตป. กำหนด	เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้ดำเนินการ ผ่านช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ

DSI - ๓ : ระดับความถี่ของร้อยละถ่วงน้ำหนักในการบริหารจัดการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๒ ระดับความถี่ของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย)

ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย				เอกสารที่ตรวจ
		๑	๒	๓	๔	
ผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ระดับส่วนงานย่อย) หน่วยงานที่ต้องดำเนินการ (๑) สำนัก/กอง (๒) กลุ่ม/ศูนย์ (๓) ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษภูมิภาค	๕	มีการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปย.๑) ได้ถูกต้องตรงตามหลักการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน	จัดทำรายงานผลการประเมินผล และ การปรับปรุงการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปย.๑) ได้ถูกต้องตรงตามหลักการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน	มีการเผยแพร่รายงาน ตาม ขั้นตอน ที่ ๒-๓ ให้แก่บุคลากรในสังกัดทราบ	มีเอกสารหลักฐานการประเมินผล ครบถ้วนและหัวหน้าส่วนงานย่อย (ผู้บัญชาการสำนัก / ผู้อำนวยการส่วนงานย่อย) เห็นชอบและลงนามในรายงานผลครบถ้วนและพร้อมเอกสารมา ยัง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายใน กำหนด (๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)	เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่ ๑.๑ จัดทำรายงานเกี่ยวกับ การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๖ ได้แก่ (๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปย.๑) และ (๒) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปย.๒) ๑.๒ รายงานการเผยแพร่เอกสารตามข้อ ๑.๑ ให้แก่บุคลากรในสังกัดทราบ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ๑.๓ รายงานการประชุมพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของหัวหน้าหน่วยงาน (สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์) รอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

DSI - ๓ : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการบริหารจัดการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (ระดับหน่วยงาน)

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ค่าคะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย				
		๑	๒	๓	๔	๕
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้	๖	การดำเนินงานกิจกรรม ตามแผนการจัดการความรู้ ของสำนัก/กลุ่มงานและทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีผลการดำเนินการครบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	จัดทำรายงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ ของสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ และส่งมาส่งเลขานุการคณะทำงานด้าน การจัดการความรู้ฯ (สำนักจัดการความรู้ฯ) พัฒนา และสนับสนุน คดีพิเศษ)	มีเอกสารองค์ความรู้ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมไฟล์ ส่งเลขานุการคณะทำงานด้าน การจัดการความรู้ฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗	มีการจัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยและให้รางวัลที่ชัดเจน	การรายงานผลการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และแนวทางการปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่อเลขานุการคณะทำงาน ด้านการจัดการความรู้ฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

ตัวชี้วัด DSI - ๔ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐

ตัวชี้วัดประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเชิงรุก

หน่วยงานที่ถูกรับผิดผล : ทุกหน่วยงาน

ยกเว้น ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรงและการก่อการร้ายสากล, ศูนย์ปราบปรามการแลกเปลี่ยนเงิน,
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำ ทางทะเล และชายฝั่ง, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล,
ศูนย์ป้องกันปราบปรามการทุจริต, ศูนย์ปราบปรามการฟอกเงินความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษอื่นๆ

หน่วยงานที่ถูกรับผิดผล : ทุกหน่วยงาน (ถ้ามี)

ยกเว้น ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรงและการก่อการร้ายสากล, ศูนย์ปราบปรามการแลกเปลี่ยนเงิน,
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำ ทางทะเล และชายฝั่ง, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล,
ศูนย์ป้องกันปราบปรามการทุจริต, ศูนย์ปราบปรามการฟอกเงินความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

DSI - ๔ ระดับความสำเร็จของร้อยละถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเชิงรุก

น้ำหนัก : ร้อยละ ๕ หรือ ๑๐ (การกำหนดน้ำหนักร้อยละ ๑๐ หมายถึง กรณีที่ไม่มีตัวชี้วัด DSI - ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๒)

เกณฑ์การให้คะแนน :

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ค่าคะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย				
		๑	๒	๓	๔	๕
ระดับความสำเร็จ ของดำเนินงาน	xxxx	มีการประชุมสั่งการ ผู้รับผิดชอบงาน ตามแผน/กิจกรรม	ดำเนินการครบถ้วน ตามแผน/กิจกรรม/ โครงการ	รายงานผลการ ดำเนินงานต่อผู้บริหาร	เผยแพร่ผลการ ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงานการเผยแพร่ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อองค์กร ต่อ อสพ ทราบภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

หมายเหตุ :

๑. หน่วยงานที่ถูกวัดผล : ทุกหน่วยงาน

ยกเว้น ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรงและการก่อการร้ายสากล, ศูนย์ปราบปรามการแลกเปลี่ยนเงิน,
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางน้ำ ทางทะเล และชายฝั่ง, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล,
ศูนย์ป้องกันปราบปรามการทุจริต, ศูนย์ปราบปรามการฟอกเงินความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

๒. คำอธิบาย : การดำเนินงานในเชิงรุก หมายถึง งานที่ต้องปฏิบัติโดยไม่ใช้วิธีการขั้นตอนในหน้างานปกติ แต่เป็นงานที่เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถนำผลผลิตและ
ผลลัพธ์ มาใช้ในการเพิ่มพูนผลิตภาพของหน่วยงานได้ เช่น สามารถลดขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หรือสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำงาน เป็นต้น
๓. แผน/กิจกรรม ที่นำมาใช้ในการประเมิน คือ แผน/กิจกรรมที่กำหนดเป็นงานเชิงรุกตามที่ได้แจ้งไว้ในการประเมินรอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
(รายละเอียดตามแบบรายงานการประเมินตนเองของหัวหน้าหน่วยงานที่แจ้งไว้กับ กบค.)

DSI - ๔ ระดับความสำเร็จของร้อยละถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษอื่นๆ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๕ (ถ้ามี) หากไม่มีให้นำน้ำหนักร้อยละ ๕ ไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัด DSI - ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑

เกณฑ์การให้คะแนน :

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ค่าคะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย			
		๑	๒	๓	๔
ระดับความสำเร็จ ของดำเนินงาน	xxxx	มีแผน/กิจกรรม/ โครงการที่ผู้บริหาร เห็นชอบแล้ว	ดำเนินการครบถ้วน ตามแผน/กิจกรรม/ โครงการ	รายงานผล การดำเนินงานต่อ ผู้บริหาร	เผยแพร่ผล การดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ ต่อองค์กร ต่อ อสพ ทราบ

หมายเหตุ :

๑. หน่วยงานที่ถูกวัดผล : ทุกหน่วยงาน

ยกเว้น ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรงและการก่อการร้ายสากล, ศูนย์ปราบปรามการแลกเปลี่ยนเงิน,
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำ ทางทะเล และชายฝั่ง, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล,
ศูนย์ป้องกันปราบปรามการทุจริต, ศูนย์ปราบปรามการฟอกเงินความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

๒. คำอธิบาย : ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ หมายถึง ภารกิจที่ไม่ได้อยู่ในความสำเร็จของผลผลิต/ผลลัพ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ